

viên các loại được điều động về Sở, Ty giáo dục, ban giáo dục quận, huyện làm công tác nghĩa vụ trực tiếp phục vụ nội dung công tác giảng dạy ở địa phương.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các mức phụ cấp lương tạm thời 25%, 20% và 15% lương chính này thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1981.

2. Điều kiện hưởng và cách tính trả phụ cấp lương tạm thời đối với các trường hợp cụ thể vẫn thi hành theo thông tư số 9-LĐ/TT ngày 24-10-1980 và công văn giải thích số 1690-LĐ/TL ngày 23-12-1980 của Bộ Lao động.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp trường hợp mắc mứu, nhất là về đối tượng được hưởng phụ cấp, đề nghị các địa phương kịp thời phản ánh cho Bộ Lao động và Bộ Giáo dục để hướng dẫn cụ thể.

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1981

Bộ trưởng Bộ Lao động
ĐÀO THIÊN THỊ

THÔNG TƯ số 4-LĐ/TT ngày 8-4-1981 về việc xếp lương cho quân nhân chuyên ngành, thương binh đi học các trường đại học, trung học chuyên nghiệp tốt nghiệp ra trường.

Sau một thời gian thi hành thông tư số 1-TT/LB ngày 14-2-1976 của liên Bộ

Lao động — Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn thi hành quyết định số 256-TTg ngày 15-7-1975 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tập sự đối với học sinh đại học và trung học chuyên nghiệp, trong đó có quy định việc xếp lương cho quân nhân chuyên ngành, thương binh, bệnh binh khi tốt nghiệp ra trường chưa được thỏa đáng. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 69-QLHS ngày 10-1-1981) và nhằm khuyến khích những quân nhân chuyên ngành, thương binh, bệnh binh được đào tạo kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, Bộ Lao động sửa đổi lại như sau :

1. Trong thông tư số 1-TT/LB ngày 14-2-1976, tiết c, điểm 1, mục III quy định : « Quân nhân chuyên ngành, thương binh, bệnh binh có mức lương hoặc sinh hoạt phí của quân đội cao hơn 100% lương khởi điểm của chức vụ đào tạo cũng chỉ hưởng 100% lương khởi điểm... ». Nay sửa đổi : Quân nhân chuyên ngành, thương binh, bệnh binh có mức lương hoặc sinh hoạt phí của quân đội cao hơn bậc lương khởi điểm của chức vụ đào tạo, thì được giữ nguyên trong thời gian tập sự, hết thời gian tập sự, cơ quan, xí nghiệp căn cứ vào kết quả công tác được giao, tương quan nội bộ và tham khảo quá trình trong quân đội, để xếp lương từ bậc lương khởi điểm trở lên.

2. Căn cứ vào nguyên tắc xếp lương đã hướng dẫn trên đây, các cơ quan, xí nghiệp cần xem xét lại số quân nhân chuyên ngành, thương binh, bệnh binh tốt nghiệp đại học, trung học chuyên nghiệp ra trường mà thuộc đối tượng áp dụng thông tư số 1-TT/LB ngày 14-2-1976

của liên Bộ Lao động — Đại học và trung học chuyên nghiệp hướng dẫn thi hành quyết định số 256-TTg ngày 15-7-1975 của Thủ tướng Chính phủ, nếu có trường hợp đang hưởng mức lương thuộc bảng lương cán bộ, nhân viên Nhà nước mà chưa bằng mức lương chính hoặc sinh hoạt phí của quân đội thì có thể được điều chỉnh lên mức lương trên của bảng lương theo chức vụ hiện giữ.

Việc điều chỉnh này chỉ thực hiện trong năm 1981.

Những người được điều chỉnh nói trên không tính vào đối tượng xét nâng bậc trong năm 1981. Quyết định điều chỉnh tháng nào, hưởng lương mới từ tháng ấy.

Thông tư này thi hành kể từ ngày ký.

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 1981

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động

Thủ tướng

NGUYỄN SONG TÙNG